

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษาประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างวุฒิสภา มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชน และเยาวชนช่อสะอาดรักษาประชาธิปไตย เพื่อขยายผลสู่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดทั่วประเทศ

โดยได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระบบฐานราก ให้เกิดความตระหนักและรับผิดชอบต่อประเทศและสังคม ให้นำไปสู่สังคมสุจริต พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชน ผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่ โดยในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้แทนหน่วยงาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมในพิธี จำนวนกว่า 1,500 คน

นอกจากนี้ มีกิจกรรมให้บริการด้านทันตกรรม โดยร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “ทำฟันฟรี” ให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน "ของดีเมืองลับแล" และกิจกรรม “พัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษาประชาธิปไตย” นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

จากนั้นได้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาระดับหมู่บ้านช่อสะอาด” การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษาประชาธิปไตย” พร้อมการบรรยายพิเศษเรื่อง “แผ่นดินไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต-ต่อต้านการทุจริต-รักษาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

<https://www.facebook.com/192140090861754/posts/3629342880474774/?d=n>

<https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201218151253659>







